

## ศธ.แถลงข่าวจัดงานใหญ่ จัดหนัก จัดเต็ม 3 วัน 3 คืน ส่งความสุขสิ้นปี โชว์ผลงานพลังสร้างสรรค์กว่า 100 บูธ

นำเสนอเมื่อ : 21 ธ.ค. 2566

ที่ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าว กระทรวงศึกษาธิการ สงท่ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ งาน EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024 และการแถลงผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา นวัตกรรมโชว์ผลงานพลังสร้างสรรค์กว่า 100 บูธ จัดใหญ่ จัดหนัก จัดเต็ม 3 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคมนี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการ

โดย นายสิริพงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ “Soft Power ของประเทศไทย”

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์ของ ศธ. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติ ด้านการศึกษาโดยตรง 5 สาขา คือ สาขานวัตกรรมการจัดการ สาขาศิลปวัฒนธรรม สาขาแฟชั่น สาขาอาหาร สาขาดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ละสาขา อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และกรมส่งเสริมการเรือนรู(สกร.)โดยจะคัดเลือกสิ่งที่ดีเด่น มีองค์ความรู้เข้มข้น ออกมานำเสนอ ขยายผลสู่ชุมชนให้มีความได้ จนกลายเป็น “Soft Power ยั่งยืน” และที่สำคัญจะต้องเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ได้รับความนิยมน้อยอย่างแพร่หลาย จนนำไปสู่การยกระดับให้เป็นระดับประเทศ หรือนานาชาติ

นายสิริพงศ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อน Soft Power ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง หน่วยงานในสังกัด จึงร่วมกันจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ ด้วยแนวคิด Soft Power 5F คือ Food Fashion Film Fighting และ Festival ด้วยบรรยากาศที่สอดคล้องกับเทศกาลของช่วงปีใหม่ ทั้ง “ช้อป ชิม โชว์ แชร” ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ เวลา 09.30 น. โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน ทั้งนี้การจัดงานทั้ง 3 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคมนี้ ที่สนามหญ้า และบริเวณรอบกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 09.15 น. - 19.30 น. มีเวทีการแสดงจากนักเรียนนักศึกษา มีกิจกรรมน่าสนใจ เช่น ดนตรีโฟล์คซอง การร้องเพลงไทยและสากล ลูกทุ่ง 4 ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงโชว์ผลงานชนะเลิศการประกวดร้องเพลง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการแถลงผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ความร่วมมือร่วมใจทำงานร่วมกันแบบ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ในช่วงเวลา 3 เดือน มีผลงานที่ปรากฏออกมาพอสมควร โดยจะนำ 10 นโยบาย ที่ขับเคลื่อนมาจัดแสดง ทั้งในรูปแบบนวัตกรรมจริง และนวัตกรรมเสมือนจริง เพื่อตอกย้ำให้เห็นว่า วันนี้กระทรวงศึกษาธิการพร้อมแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ เขาสู่ระบบราชการดิจิทัล “กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านสู่วังจันทระเกษม ในงาน EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024 และการแถลงผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สร้างสรรค์ในวงกว้างสู่สาธารณชน

ขอให้มั่นใจว่าการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ความสามัคคีของพี่น้องชาววังจันทร์เกษมแล้ว ยังได้รับความเพลิดเพลิน เกือบเกี่ยวความสุขและประสบการณ์ที่ได้จากภายในงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านที่จะเขามาร่วมชมกิจกรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้

สำหรับบุชจัดแสดงนิทรรศการ 10 นโยบาย จะแสดงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในรอบ 3 เดือน ประกอบด้วย บุชที่ 1 ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา บุชที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น บุชที่ 3 แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา บุชที่ 4 จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอเหมาะสม บุชที่ 5 เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime เรียนฟรี มีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” บุชที่ 6 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ บุชที่ 7 จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต บุชที่ 8 การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ บุชที่ 9 จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษา และบุชที่ 10 มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS วันที่ 21 ธันวาคม 2566](#)